

# HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Sài-Gòn...Trại Súc Vật** của **Huỳnh Công Ân**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng**

## SÀI GÒN...TRẠI SÚC VẬT

**Trại Súc Vật (Animal Farm)** là một tiểu thuyết ngụ ngôn của George Orwell, xuất bản lần đầu tiên ở Anh vào ngày 17 tháng 8 năm 1945.



Cuốn sách kể về một nhóm động vật trang trại nổi loạn chống lại người chủ của chúng, hy vọng tạo ra một xã hội nơi động vật có

thể bình đẳng, tự do và hạnh phúc. Cuối cùng, cuộc nổi loạn bị phản bội, và trang trại kết thúc trong tình trạng tồi tệ như trước đây, dưới chế độ độc tài của một con lợn tên Napoleon. (Wikipedia).



Từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, trong cơn đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại Việt-Nam, đặc biệt là tại Sài-Gòn và các tỉnh miền Nam, chính quyền Cộng-Sản từ trung ương đến địa phương chống đại dịch bằng cách “phong tỏa” tức là rào nhốt một khu vực dân cư có người bị nhiễm, hay đem “cách ly tập trung” tức là đem nhốt chung một số người nghi bị nhiễm tại nơi khác.



Họ dùng kẽm gai, rào chắn, có khi bịt kín lối ra vào để người bên trong không ra ngoài được. Báo chí ngoại quốc gọi đó là một nhà tù lộ thiên. Nhưng sự thật những nơi đó còn thê thảm hơn thế vì ở nhà tù thì người tù còn được cho ăn, còn ở khu vực “phong tỏa” thì người dân bị bỏ đói.





Vậy người ta có thể gọi đó là những trại súc vật như trong tiểu thuyết của George Orwell. Nhưng súc vật trong trại cũng như người tù còn được cho ăn, ở đây người trong khu phong toả không có gì để ăn. Đây là một hình thức vi phạm nhân quyền trầm trọng vì nhốt người phi pháp mà họ không cung cấp cái ăn cho người ta (ngoài một vài hình ảnh công an, bộ đội đem lương thực cho một số người dân may mắn được đưa ra để tuyên truyền). Nếu không nhờ những người hảo tâm đa số ở nước ngoài gửi tiền về cho các youtuber trong nước để họ tìm cách len lỏi qua các chốt chặn,

chuyển tiền hay trao thực phẩm giúp các nạn nhân khốn khổ trong các “trại súc vật” đó thì số nạn nhân chết vì đói hay chết vì bệnh (thiếu ăn nên không đủ sức chống chọi con virus Covid) còn cao hơn nữa.

Vì vậy facebooker Phạm Minh Vũ gọi chính quyền Cộng-Sản hiện nay là một “chính quyền tội phạm” và Ân Xá Quốc Tế (AI) ngày 13/9 đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Cộng-Sản Việt-Nam phải tôn trọng nhân quyền khi biện pháp giãn cách của họ cản trở người dân Sài-Gòn tiếp cận với nguồn lương thực và có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo vô tiền khoáng hậu.

Nhưng liệu nhà cầm quyền Cộng-Sản Việt-Nam có thừa nhận những biện pháp chống dịch cực đoan của họ làm tổn thương trầm trọng cho người dân nhất là những người nghèo như công nhân hoặc lao động tự do hay không?

**Huỳnh Công Ân**

21/9/2021